

## อุปสงค์ของผู้บริโภคฟิลิปปินส์ยังคงซบเซา



S&P Global Ratings คาดการณ์ว่า อุปสงค์ภายในประเทศของฟิลิปปินส์และกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเอเชีย (กลุ่มประเทศอาเซียน จีน และอินเดีย) ยังคงซบเซาด้วยสภาพแวดล้อมที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง โดยความต้องการซื้อของผู้บริโภคในฟิลิปปินส์ลดลงไปมากเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น (อัตราดอกเบี้ยตามนโยบายอยู่ที่ร้อยละ 6.5) และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคลดลง ในขณะที่ธนาคารกลางฟิลิปปินส์ (Bangko Sentral ng Philipinas: BSP) ยังคงอัตราดอกเบี้ยสำคัญไว้ที่ระดับสูงสุดในรอบ 17 ปีที่ร้อยละ 6.5 นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 เพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อ อย่างไรก็ตาม ตลาดแรงงานยังมีความต้องการอยู่มากในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเอเชีย แต่ก็อาจจะลดลงเนื่องจากนโยบายการเงินและผลกระทบจากเศรษฐกิจที่ซบเซาในปีที่แล้ว

สำหรับในไตรมาสแรกของปี 2567 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของฟิลิปปินส์ขยายตัวน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ 5.7 โดยการใช้จ่ายภาคครัวเรือนซึ่งคิดเป็น 3 ใน 4 ของการเติบโตของ GDP ซึ่งเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 4.6 นับเป็นการเติบโตที่ช้าที่สุดตั้งแต่มีการลดลงของการใช้จ่ายภาคครัวเรือนในไตรมาสแรกของปี 2564 ที่ร้อยละ 4.8 นอกจากนี้ S&P Global Ratings ยังสังเกตเห็นว่าการเติบโตของ GDP มีการชะลอตัวในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) เนื่องจาก ผลผลิตภาพของแรงงานลดลง และมีการลงทุนแบบถาวรท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง ทำให้กลุ่มประเทศเศรษฐกิจเอเชียมีการออมภายในประเทศมากกว่าการหาเงินลงทุนเพื่อเพิ่มโอกาสในการเติบโตในระยะยาว

สำหรับปี 2567 ฟิลิปปินส์ได้ตั้งเป้าหมายการขยายตัวของเศรษฐกิจอยู่ที่ร้อยละ 6 – 7 สำหรับปี 2568 ร้อยละ 6.5 – 7.5 และปี 2569 – 2571 อยู่ที่ร้อยละ 6.5 – 8 อย่างไรก็ตาม S&P Global Ratings ระบุเพิ่มเติมว่า การเติบโตของ GDP ในภูมิภาคมีแนวโน้มดีขึ้นในปี 2567 เมื่อเทียบกับปี 2566 แต่ก็อาจจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับนโยบายหลังการเลือกตั้งที่อาจจะมีการปฏิรูปการคลังและการ

นโยบายภาครัฐ  เศรษฐกิจและการลงทุน  แนวโน้มการตลาด  รายงานสินค้าและบริการ

บริหารของภาครัฐ ทั้งนี้ ในปี 2567 อัตราการเติบโตของ GDP ของฟิลิปปินส์จะอยู่ที่เฉลี่ยร้อยละ 5.8 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายของรัฐบาล ดังนั้น ความไม่แน่นอนของนโยบายอาจทำให้ความเสี่ยงรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะในช่วงปลายปี 2567 และในปี 2568 เมื่อการเลือกตั้งทั่วไปของสหรัฐฯ สิ้นสุดลง และรัฐบาลใหม่ในประเทศตลาดเกิดใหม่เริ่มปรับใช้แผนการบริหาร โดยมีกำหนดการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2567 และการเลือกตั้งกลางเทอมของฟิลิปปินส์จะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2568 เพื่อลดความเสี่ยงเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาและรัฐบาลท้องถิ่น เช่น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ว่าการรัฐ และนายเทศมนตรี เป็นต้น ในขณะเดียวกัน การเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Reserve: FED) ชำกว่าที่คาดการณ์ไว้จะส่งผลให้การปรับนโยบายการเงินในประเทศตลาดเกิดใหม่ส่วนใหญ่ชะลอตัวลง แม้ว่ามุมมองของอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงมาตรฐานยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ขณะที่ นาย Eli M. Remolona Jr. ผู้ว่าการธนาคารกลางฟิลิปปินส์ กล่าวว่า ธนาคารกลางกำลังจะเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยภายในเดือนสิงหาคม ปี 2567 ซึ่งอาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยได้ถึง 50 Basis Points (bps) ตลอดทั้งปี ผ่านการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 bps ในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4

S&P Global Ratings ยังตั้งข้อสังเกตว่า อัตราเงินเฟ้อด้านอาหารในภูมิภาคได้ผ่อนคลายลง อัตราเงินเฟ้อด้านอาหารชะลอตัวลงในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาแต่ในอัตราที่ไม่เท่ากันในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่สำหรับฟิลิปปินส์ อัตราเงินเฟ้อโดยรวมชะลอตัวลงอยู่ที่ร้อยละ 3.7 ในเดือนมิถุนายน จากร้อยละ 3.9 ในเดือนพฤษภาคม นับเป็น 7 เดือนติดต่อกันที่อัตราเงินเฟ้อทรงตัวอยู่ในระดับเป้าหมายของ BSP ที่ร้อยละ 2 - 4 แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อด้านอาหารในเดือนมิถุนายนปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 6.5 แต่อัตราเงินเฟ้อด้านข้าวลดลงอยู่ที่ร้อยละ 22.5 ในเดือนมิถุนายน จากร้อยละ 23 ในเดือนพฤษภาคม ซึ่งมีสัดส่วนเกือบครึ่งหนึ่งของอัตราเงินเฟ้อโดยรวม ทั้งนี้ ประเทศส่วนใหญ่ในภูมิภาคพึ่งพาการนำเข้าอาหารเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะข้าวสาลี ข้าว และข้าวโพด แม้จะมีการปรับราคาลง แต่ราคาของสินค้าอาหารหลัก เช่น ข้าวสาลีและข้าว ยังคงสูงกว่าระดับก่อนปี 2565 ที่ประมาณร้อยละ 10 -15 แรงกดดันด้านเงินเฟ้อจากเพิ่มขึ้นของราคาอาหารยังคงทำให้แนวโน้มการลดลงของเงินเฟ้อในประเทศตลาดเกิดใหม่ที่มีการนำเข้าอาหารมีความซับซ้อนมากขึ้น ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2567 อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 3.5 ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ของธนาคารกลางของทั้งปี 2567 อยู่ที่ร้อยละ 3.3

ที่มา: หนังสือพิมพ์ Business World

นโยบายภาครัฐ

เศรษฐกิจและการลงทุน

แนวโน้มการตลาด

รายงานสินค้าและบริการ

### บทวิเคราะห์และข้อคิดเห็น

● ฟิลิปปินส์เป็นหนึ่งในประเทศที่เศรษฐกิจมีการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในภูมิภาค แม้ว่าแนวโน้มเศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวลงก็ตาม โดยฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มี GDP ขยายตัวเร็วที่สุดในกลุ่มประเทศเกิดใหม่และกำลังพัฒนาในเอเชีย รวมถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์จะยังคงขยายตัวได้ดีในปี 2567 – 2568 ทั้งนี้ เศรษฐกิจฟิลิปปินส์ในภาพรวมค่อนข้างมีเสถียรภาพไม่อ่อนไหวต่อเศรษฐกิจโลกเนื่องจากพึ่งพาการส่งออกน้อย แต่มีการบริโภคภายในประเทศที่แข็งแกร่ง โดยการใช้จ่ายภาคครัวเรือนของฟิลิปปินส์เป็นภาคส่วนสำคัญที่เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักของประเทศ มีสัดส่วนคิดเป็น 3 ใน 4 หรือร้อยละ 70 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ซึ่งถือเป็นจุดแข็งสำคัญหนึ่งที่ทำให้เศรษฐกิจของฟิลิปปินส์สามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง โดยปัจจุบันการบริโภคภาคครัวเรือนมีการขยายตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยส่งผลดีต่อเนื่องต่อการส่งออกของไทยมายังตลาดฟิลิปปินส์ อย่างไรก็ตาม ในปี 2567 (เดือนมกราคม-พฤษภาคม) ไทยส่งออกมายังฟิลิปปินส์มูลค่า 2,987.57 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 3.00 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2566 ที่มีมูลค่า 3,079.81 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เนื่องมาจากการนำเข้าของฟิลิปปินส์ที่ชะลอตัวลง ทั้งนี้ คาดว่าเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ในระยะสั้นและระยะกลางจะยังคงเติบโตเชิงบวกแม้ว่าจะมีความเสี่ยงและความท้าทายจากอัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้น นโยบายการเงินที่ตึงตัว อัตราดอกเบี้ยที่ยังคงอยู่ในระดับสูง แนวโน้มการส่งเงินกลับประเทศของแรงงานฟิลิปปินส์อาจลดลง รวมถึงความกังวลต่อปรากฏการณ์ลานีญาที่ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรมและการผลิต ส่งผลให้ราคาอาหารสูงขึ้น ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยควรติดตามสถานการณ์ตลาดฟิลิปปินส์อย่างใกล้ชิด และควรปรับกลยุทธ์ทางการค้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่อไป

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา

กรกฎาคม 2567

นโยบายภาครัฐ

เศรษฐกิจและการลงทุน

แนวโน้มการตลาด

รายงานสินค้าและบริการ